



มะนาวกระถางปลูกกินได้ตลอดทั้งปี

มะนาวทุกพันธุ์สามารถปลูกลงกระถางได้ผลดีหมด เช่น พันธุ์แป้นรำไพ แป้นจริยา แต่ถ้าเลือกพันธุ์ที่ทนโรคแคงเกอร์ได้จะดีมาก เช่น พันธุ์พิจิตร 1, พันธุ์ตาฮิติ,

การปลูกมะนาวกระถางหรือในวงบ่อซีเมนต์มีพื้นที่ในการหาอาหารจำกัด ดินผสมต้องเป็นดินดี ร่วนซุย ไม่เหนียวจัด มีอินทรีวัตถุสูง เช่น ใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยหมักในอัตรา 3 : 2 หรือ ดินร่วนผสมปุ๋ยคอก อัตรา 3 : 1 ผสมให้เข้ากันแล้วนำไปใส่กระถางที่มีรูให้น้ำไหลออก ไม่เช่นนั้นน้ำจะขัง รากเน่าได้ง่าย ทั้งยังป้องกันไม่ให้รากไชลงดิน ซึ่งจะทำให้การบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดูได้ง่าย

เลือกพันธุ์....เลือกวัสดุปลูกลงกระถาง

การเลือกแหล่งกิ่งพันธุ์ ให้ซื้อจากสวนที่เห็นต้นพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ ไม่มีโรค กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำต้องมีอายุพอดี ไม่แก่จนใบเหลืองและรากชืด ก่อนปลูกให้ตัดแต่งกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออกให้หมด

การปลูกลงกระถาง นำกิ่งตอนแฉะราก กดดินให้ดินจับรากให้แน่น ใช้ไม้ไผ่ปักค้ำ เพื่อกันลมโยก นำเศษหญ้าฟางข้าวหรือวัสดุคลุมหน้าดินในกระถางแล้วรดน้ำให้ชุ่ม



การจัดการดูแล

การจัดการดูแลก่อนการออกดอก ควรวางกระถางในที่ที่มีแสงแดดส่องทั่ว 100% เมื่อมะนาวเริ่มมีใบอ่อนอาจจะมึนหนอนชอนใบมารบกววน ให้พ่นบีโตรเลียมออกไซด์ผสมสารอะบาเม็กติน หรือคาร์โบซัลแฟน

ควรใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จรูป เช่น สูตร 15-5-20 เลือกยี่ห้อคุณภาพ ให้ปุ๋ยเดือนละครั้ง ๆ ละ 0.5-1 ช้อนแกง โดยหยอดปุ๋ยลงไปในรูต้น ๆ สี่มุมของกระถาง หลังจากปลูกไปนานเข้า ดินในกระถางอาจยุบลงบ้างให้เติมดินผสมให้เต็มกระถางอยู่เสมอ

ในช่วงหน้าฝนอาจเผชิญโรคแคงเกอร์ การตัดแต่งกิ่งให้โปร่งอยู่เสมอและพ่นสารเคมีป้องกันประเภทสารประกอบทองแดง เช่น คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ เป็นช่วง ๆ จะทำให้เกิดโรคนี้น้อยลง หรือเลือกใช้พันธุ์ที่ทนโรคแคงเกอร์ก็จะดี

เริ่มบังคับออก เมื่อมะนาวมีอายุ 8-12 เดือน ขึ้นไปสามารถบังคับให้ออกดอกได้ ถ้าต้องการเก็บผลได้ในช่วงหน้าแล้งควรเริ่มรดน้ำตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน ด้วยการใส่พลาสติกคลุมโคนต้นไม้ให้น้ำซึมลงไปดินในกระถาง งดน้ำจนใบแสดงอาการสลดเริ่มเหี่ยวเป็นสีเหลือง หลังจากนั้นให้น้ำตามปกติพร้อมทั้งให้ปุ๋ยทางใบ มะนาวจะแตกใบใหม่พร้อมกับการออกดอกตามมา เพื่อไม่ให้ต้นโทรมเร็วควรเลือกให้มะนาวติดผลเฉพาะกิ่งที่สมบูรณ์พอเหมาะ และเพื่อป้องกันต้นล้มหรือฉีกหัก อย่าให้ผลตกจนเกินไป



ขั้นตอนการบังคับมะนาวกระถาง

ให้ออกดอกนอกฤดูกลาง

เลือกพันธุ์มะนาว เช่น พันธุ์มะนาวตาฮิติ พันธุ์พิจิตร 1

นำกิ่งตอนหรือต้นปักชำ (ที่รากไม่ขาด) ลงปลูกในกระถางหรือวง

บ่อซีเมนต์ (ส.ค.)

ดูแลรักษา รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง พ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
(ปลิดดอก ผล ในฤดูกาลออก)

มะนาวได้อายุ 8-12 เดือนขึ้นไป (เม.ย.-ส.ค. ปีถัดไป)

งดให้น้ำ ใช้พลาสติกคลุมโคนต้น (ส.ค.-ก.ย.)

ใบเริ่มสลด เห็นว มีสีเหลือง (ก.ย.-ต.ค.)

ให้น้ำตามปกติ

มะนาวออกดอก (กลาง ก.ย.-กลาง ต.ค.)

ให้น้ำและปุ๋ยเพื่อบำรุงดอกและผล

เก็บเกี่ยวผล (มี.ค.-เม.ย.)

มะนาวดองน้ำผึ้ง

“มะนาว” ผลไม้รสเปรี้ยวจัดอุดมไปด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น ในน้ำมะนาวมีกรดซิตริก กรดลาลิค Vit.C น้ำมันหอมระเหยจากผิวมะนาวมี Vit.C แคลเซียม และฟอสฟอรัสสูง

ส่วนประกอบ

มะนาว	12	ผล
น้ำผึ้ง	1	ลิตร
เกลือป่น	2	ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ

1. นำมะนาวมาล้างน้ำให้สะอาด แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
2. ใช้มีดคม ๆ หั่นตามขวางหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร แกะเมล็ดออก
3. ทาด้วยเกลือบาง ๆ เพื่อลดความขม
4. นำไปแช่ในน้ำผึ้ง ปิดฝาให้สนิท แช่เย็นทิ้งไว้ 7 วัน
5. นำมารับประทานโดยใช้เนื้อมะนาวอมไว้สักครู่ จากนั้นดื่มน้ำออกให้หมดแล้วกลืนทิ้งเปลือก

สรรพคุณ

แก้ไอ เจ็บคอ ขับเสมหะ ป้องกันมะเร็ง เป็นยาอายุวัฒนะ

การปลูกมะนาวนอกฤดู เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้



กลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)